
                                

 

กลุ่มมติรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
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รายงานการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา 
ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา 

น าโดย  
พันต ารวจเอก พายัพ  ทองชื่น 

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา 
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ 

-------------------------------- 

คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา น าโดยพันต ารวจเอก พายัพ ทองชื่น 
สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - กัมพูชา และคณะรวม ๘ คน ประกอบด้วย  

 

๑. พันต ารวจเอก พายัพ ทองชื่น  (ส.ว.) -  ประธาน  
๒. พลต ารวจเอก จงรัก จุฑานนท์ (ส.ว.) -  กรรมการบริหาร 
๓. นายประวัติ  ทองสมบูรณ์  (ส.ว.) -  กรรมการบริหาร 
๔. นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์ (ส.ส.) -  กรรมการบริหาร 
๕. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  (ส.ว.) -  สมาชิก 
๖. นายอนุรักษ์ นิยมเวช  (ส.ว.) -  สมาชิก 
๗. นางกนกพร  จูทอง   - นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

             ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      -  เลขานุการคณะ 
๘. นายณรงค์ศักดิ์  ปลื้มใจ   -  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
        ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
        ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
      -  ผู้ช่วยเลขานุการคณะ 

ก าหนดการเดินทาง 
คณะฯ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน เวลา 

๑๘.๑๕ นาฬิกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 584 และเดินทางถึงประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 924  

ในระหว่างการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา คณะฯ ได้เยี่ยมคารวะบุคคลส าคัญ 
และเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ ดังนี้ 
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๑. การเยี่ยมคารวะและพบปะหารือบุคคลส าคัญ 
 

๑.๑ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Somdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng 
Samrin ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา เม่ือวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภา
ผู้แทนราษฎร โดยสรุปการสนทนาได้ดังนี้ 

 

 ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา กล่าวต้อนรับ คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -
กัมพูชา และรู้สึกยินดียิ่งที่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางมาเยือนกัมพูชา การมาเยือนในครั้งนี้ของคณะ
ผู้แทนรัฐสภาไทยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง โดยจะน าไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  
    

 ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - กัมพูชา กล่าวแนะน าคณะ ดังนี้ (๑) พันต ารวจพายัพ       
ทองชื่น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระแก้ว ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา (๒) พลต ารวจเอก
จงรัก  จุฑานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ  (๓) นายประวัติ  ทองสมบูรณ์ สมาชิก
วุฒิสภา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๔) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๕) นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ (๖)       
นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมกล่าวขอบคุณที่ประธานสภาแห่งชาติ
กัมพูชาให้การต้อนรับแก่คณะผู้แทนรัฐสภาไทยอย่างสมเกียรติ และกล่าวต่อไปว่า เมื่อคืน เอกอัครราชทูตไทย
ประจ ากรุงพนมเปญ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ าเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่คณะ ทั้งนี้ 
เอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา เป็นไปอย่างราบรื่น ในโอกาสนี้ตนเรียนเชิญ
ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และกล่าวต่อไปว่า ความสัมพันธ์ทางด้าน
การค้า การลงทุน ของทัง้สองประเทศเป็นไปอย่างดี พร้อมทั้งอวยพรให้นายกรัฐมนตรี ประชาชนชาวกัมพูชามี
แต่ความสุขความเจริญ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                

 ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา กล่าวขอบคุณ นายพายัพ  ทองชื่น สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา ที่ได้อวยพร โดยก่อนหน้านี้ตนเองได้ติดตามสถานการณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา และกล่าวขอบคุณอีกครั้งที่ได้น าคณะมาเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา และ
เชื่อว่าการเดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยจะส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
รัฐสภาทั้งสองแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในกรอบความร่วมมือทวิภาคี และพหุภาคี ราชอาณาจักรกัมพูชาและ
ไทยได้ลงนามร่วมกันในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน เพ่ือร่วมมือกันน าไปสู่ความส าเร็จในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศจะมีความแน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น และจะมีความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาของทั้งสองประเทศ โดยเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตนพร้อมกับคณะเคยเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตนขอแสดงความยินดีกับประชาชาว
ไทยที่ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน หลังจากนี้ คณะฯ จะได้พบกับ H.E. Mr. Chheang Vun 
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชน ประธานกลุ่มมิตรภาพ
กัมพูชา - ไทย และคณะฯ เพ่ือปรึกษาหารือกันในด้านต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวว่า หากตนเองมีโอกาสจะน าคณะ
ผู้แทนสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนไทย และขออวยพรให้คณะผู้แทนรัฐสภาไทยมีความสุขตลอดที่พ านัก
อยู่ในกัมพูชา  
 

  ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวว่า ได้รับทราบจากสถานทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญว่ามี
จดหมายเชิญเยือนของประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในเร็วๆ นี้ และกล่าว
ต่อไปว่า ตนเองเกิดในกัมพูชามีฐานะยากจน มีเพ่ือนบ้านเป็นชาวกัมพูชา แม่ของตนเกิดที่จังหวัดพระตะบอง 
และเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๕ เพราะฉะนั้น ตนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชาวกัมพูชา   
ตนมีพ่ีน้องชาวกัมพูชาท าอาชีพเกษตรกร ก่อนหน้าที่ตนจะเดินทางมากัมพูชาก็ได้พบ H.E. Ms. ญูออย 
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจ าประเทศไทย ได้ฝากปัญหาเรื่องแรงงานกัมพูชาในไทยที่ถูกเอกรัด
เอาเปรียบ ซึ่งแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาท างานในไทยอาจมีทั้งถูกกฎหมายและลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย 
ตนเองขอกล่าวว่า ไทยปฏิบัติต่อแรงงานชาวกัมพูชาแบบพ่ีแบบน้อง ที่ผ่านมาอาจมีผลมาจากความขัดแย้ง
บริเวณชายแดน แต่ต่อจากนี้ไปความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี ความรัก ความเข้าอกเข้าใจกัน จะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญต่อ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เคยเดินทางเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชา และได้เข้าเยี่ยมคราวะประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาอีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                

 ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา ได้อ าลา
ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ทั้ งนี้ 
ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ จากนั้นได้อ าลากลับไปเมื่อเวลา 
๐๙.๔๐ นาฬิกา  
 

๑.๒ พบปะหารือข้อราชการกับ H.E. Mr. Chheang Vun ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา 
- ไทย และประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชน 
กัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารสภาผู้แทนราษฎร  

 

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่ได้มาเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชา สถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศเป็นระบบสองสภา มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน วันนี้
ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อสัมพันธภาพของเรา และกล่าวต่อไปว่า ประเทศของเราทั้งสองมีความใกล้ชิดกัน      
ตนเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นอยู่แล้ว แต่ต้องมีความร่วมมือให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพฯ ของทั้งสองประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวขอบคุณ H.E. Mr. Chheang Vun ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ 

กัมพูชา - ไทย ตนเองรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จมหาพระญาจักรี เฮงซัมริน สมาชิกรัฐสภา และประชาชน
ชาวกัมพูชา ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติ และกล่าวต่อไปว่า เมื่อวานนี้หลังจากที่ได้เดินทางถึงท่าอากาศยาน
โปเชียงตง กรุงพนมเปญ โดยมี H.E. แมนนู เจ้าหน้าที่รัฐสภา รอให้การต้อนรับคณะผผู้แทนรัฐสภาไทยที ่    
ท่าอากาศยานอย่างอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมีนายสมปอง  สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญ 
มาให้การต้อนรับอีกด้วย พร้อมกับเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ าเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่คณะ เอกอัครราชทูตฯ     
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา และเป็นห่วงสัมพันธภาพระหว่างกัน แต่ในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศดีขึ้นมาก มีการเยือนของผู้น าระดับสูงของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะ
รัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อประเทศเพ่ือนบ้านเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งกล่าวเชิญประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา 



                                

ประธานวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชนกัมพูชา เดินทางเยือนประเทศไทย เพราะกัมพูชาไม่ได้เดินทาง
เยือนไทยนานแล้ว และกล่าวต่อไปว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันนิติบัญญัติของเราทั้งสองจะมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ไม่เพียงแต่ด้านกฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีด้านการค้า การลงทุน ที่เราต้องมีการ
แลกเปลี่ยน พร้อมกับแนะน าคณะ ดังนี้ (๑) พันต ารวจพายัพ  ทองชื่น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสระแก้ว และ
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา (๒) พลต ารวจเอกจงรัก  จุฑานนท์ สมาชิกวุฒิสภา สรรหา 
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๓) นายประวัติ  ทองสมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม 
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๔) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัหวัดอุดรธานี 
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ  (๕) นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา สรรหา สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ 
และ(๖) นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ 

 

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย กล่าวขอบคุณคณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่ได้เดินทางมา
เยือนกัมพูชา กัมพูชามีความใกล้ชิดกับไทยเปรียบเสมือนพ่ีน้องกัน หลังจากที่มีความขัดแย้งบริเวณชายแดน
ไทย - กัมพูชา (เขาพระวิหาร อ าเภอกัณฑรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ) ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทย - 
กัมพูชา กลับมาดียิ่งขึ้น ตนมีเพ่ือนเป็นสมาชิกรัฐสภาไทย โดยเฉพาะนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์แบบตนเช่นกัน เมื่อเดือนก่อนตนเองก็ได้พบกับ
ประธานรัฐสภาระหว่างการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน เมืองลอมบอก ประเทศอินโดนีเซีย นายสุนัย       
จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ก็เป็นคนสนิทของตน เคยท า งาน
ร่วมกัน ในระหว่างการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly - AIPA)    
ในระหว่างนั้นตนกับนายสุนัย  จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ได้มี
การแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย - กัมพูชา และกล่าวต่อไปว่า ตนเคยด ารงต าแน่ง
เอกอัครราชทูตฯ ในระหว่างที่ประเทศก าลังมีปัญหาความขัดแย้ง รัฐบาลกัมพูชาพยายามหาบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เข้าใจว่าการทูตสมัยใหม่กับอดีตแตกต่างกัน ในอดีตเป็น
ตัวแทนของประเทศ แต่ในปัจจุบัน นักการทูตต้องมีความรอบรู้ อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เป็นต้น และ
กล่าวต่อไปว่า ตนรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้พบกับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ซึ่งมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี 
ปัจจุบันสภาแห่งชาติกัมพูชาต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ ตามที่ประธานกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา ได้กล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชา (บริเวณเขาพระวิหาร 
อ าเภอกัณฑรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ) เป็นเรื่องที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้น ซึ่งในขณะนั้นตนได้พบกับอดีต
นายกรัฐมนตรีของไทย (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และได้กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์
ระหว่างไทย - กัมพูชา และการที่เอาประเด็นปัญหาดังกล่าวมาเป็นปัญหาทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ควร ปัญหา
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้ชาวกัมพูชาบริเวณชายแดนมีความอคติกับไทย การค้าชายแดนต้องหยุดชะงัก 
เพราะส่วนใหญ่สินค้าที่จ าหน่ายในกัมพูชาจะน าเข้ามาจากไทย และเวียดนาม การท่องเที่ยวของทั้งสอง
ประเทศ มีจ านวนนักท่องเที่ยวน้อยลงจากเดิม และกล่าวว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เราจะรวมตัวเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ไทยจะเป็นผู้น าในอาเซียน ปีนี้กัมพูชาจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมการประชมุสุดยอดผู้น าอาเซียน ครั้งที่ ๒๐  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และกล่าวต่อไปนายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการ
ต่างประเทศ ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทย - กัมพูชา และศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 



                                

ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และกล่าวว่าในอนาคตอันใกล้นี้มี ๕ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง คือ ไทย 
กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของอาเซียน โดยเราอาจจะต้องเรียนรู้จากสหภาพยุโรป  
(European Union) และกล่าวต่อไปว่า เราเคยแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างกันทั้งในระดับรัฐบาล 
รัฐสภา แต่ขณะนี้กัมพูชายังไม่เดินทางเยือนไทย ซึ่งต้องหาโอกาสบ้าง โดยเราได้รับแจ้งจากสถาน
เอกอัครราชทูตราชอาณากัมพูชาประจ าประเทศไทยว่ามีจดหมายเชิญประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักร
กัมพูชาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพ่ือจะได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาทั้งสองให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

 

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา กล่าวว่า ตนเคยกล่าวอภิปรายในรัฐสภา
ว่าอย่าไปมีความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพราะกัมพูชาเป็นคู่ค้าที่ดีของไทย โดยมีมูลค่าการค้าปีละ 
๓๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท พร้อมกับกล่าวว่า ไทยยังคงต้องการแรงงานจากกัมพูชาเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ตนจะน าประเด็นปัญหาต่างๆ ไปรายงานให้กับประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และรัฐบาล ได้รับทราบถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และ
ร่วมมือกันน าไปสู่ความมั่งคั่งในภูมิภาคอาเซียนต่อไป โดยเฉพาะในอีก ๓ ปีข้างหน้า เราจะเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC)  

 

เอกอัครราชทูตไทย กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่า รัฐบาลไทยให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาความสัมพันธ์กับกัมพูชาเป็นอย่างมาก การที่ทั้งสองฝ่ายมาพบกันในวันนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยน
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ ซึ่งตนจะกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลไทยให้ได้รับทราบเพ่ือที่จะให้
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น รัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา และความ
ร่วมมือในทุกๆ ด้าน ความเข้าอกเข้าใจกันของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง การไปมาหาสู่
ระหว่างกันอย่างคล่องตัวและความสะดวกในทุกๆ ด้าน เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของประชาคมอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ให้เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
จะขยายเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาจุดผ่านแดนให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้น การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานแล้ว ก็จะมีการพัฒนาระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการค้าระหว่างกัน สิ่งที่
ตนเห็นว่ามีความคืบหน้ามากที่สุด คือ บริเวณจุดผ่านแดนอรัญประเทศ - ปอยเปต (บริเวณตลาดโรงเกลือ)    
มีการขยายถนนเพ่ือเป็นการรองรับการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศ โดยการสร้างสะพาน ทางรถไฟ ซึ่งจะ
ด าเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีการ
พบปะกันมากขึ้น ส่วนประเด็นข่าวที่รายงานว่าชาวกัมพูชาเข้าไปลักลอบตัดไม้ในไทยแล้วถูกยิงเสียชีวิต ตนเอง
อยากรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบว่าในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมา ไทยจับกุมชาวกัมพูชาที่เข้าไปตัดไม้จ านวน 
๑,๔๐๐ กว่าราย โดยไม่มีการปะทะกันให้เสียชีวิต ไทยยืนยันท าตามหลักสากลและหลักมนุษยธรรม จากการ
ปะทะกันไทยก็ส่งตัวชาวกัมพูชากลับเข้าประเทศ แต่รายงานข่าวกลับรายงานว่าไทยปะทะกับกัมพูชาอยู่
บ่อยครั้ง ซึ่งอาจท าให้ประชาชนกัมพูชาอาจเข้าใจผิดได้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาไทยได้เชิญกระทรวงการต่างประเทศ
กัมพูชาไปพูดคุยประเด็นปัญหาดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติของไทยยึดหลักสากลและหลักมนุษยธรรม ชาวกัมพูชา
นับแสนลักลอบเข้ามาท างานในไทยอยู่เป็นจ านวนมาก ไทยก็สามารถควบคุมดูแลได้ และกล่าวต่อไปว่า       
ในฐานะที่สถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศมาพบกัน ตนถือโอกาสรายงานข้อเท็จจริงให้ได้รับทราบทั้งสอง
ฝ่ายในฐานะตัวแทนของประเทศเพ่ือท าให้เกิดความม่ันใจ ซึ่งปรารถนาดีที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย 
- กัมพูชา ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ไม่ว่าสถานการณ์ประเทศจะเป็นอย่างไร ทางสถานทูตฯ มีท าหน้าที่ให้ความเข้าใจ



                                

กับประชาชนของทั้งสองประเทศ เวลาที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีไทยแนะน าให้ต ารวจตระเวนชายแดนต้อง
ปลูกฝังให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา มีความรักใคร่และปรองดองกัน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา ได้อ าลา
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย 
ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ จากนั้นได้อ าลา
กลับไปเม่ือเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา  
 

๑.๓ เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Tep Ngorn รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ แห่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา ณ อาคารวุฒิสภา  

 

รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ที่มาเยือนราชอาณาจักร
กัมพูชา ตนมีความยินดียิ่งที่นายสมปอง เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงพนมเปญ ติดตามคณะ ซึ่งตนได้พบ
เอกอัครราชทูตฯ เป็นประจ า พร้อมกับแนะน า ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ ประจ าวุฒิสภา สมาชิก
วุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาให้การต้อนรับด้วยในวันนี้ ซึ่งขออวยพรให้คณะผู้แทนรัฐสภาไทยมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และความสุขตลอดกับการที่พ านักอยู่ในกัมพูชา 

 

ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กล่าวขอบคุณที่รองประธานวุฒิสภาและคณะมาให้การต้อนรับคณะ
ผู้แทนรัฐสภาไทยในวันนี้ และกล่าวว่า เมื่อกลางวันที่ผ่านมาตนพร้อมกับคณะได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. 
Chheang Vun ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเป็นเกียรติให้แก่
คณะ ซึ่ งตนเองและคณะรู้สึกประทับใจมาก และกล่าวต่อไปว่า ตนเองมีก าหนดการเดินทางเยือน
ราชอาณาจักรกัมพูชานานแล้ว ซึ่งก าหนดการที่ส าคัญที่สุดกับคณะคือ การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Somdech 
Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น 
ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาได้ฝากปัญหาต่างๆ ให้กับคณะฯ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ไทย -



                                

กัมพูชา ความสามัคคีที่มีต่อกัน ตนจะน าเรียนให้รัฐบาล ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา ได้รับทราบ
ต่อไป เพราะตนเองและเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายามอย่างยิ่งในการเสริมสร้างนโยบายของรัฐบาลเพ่ือที่จะได้
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เหมือนพ่ีเหมือนน้อง เพราะอดีตที่ผ่านมา
เรามีความสนิทสนมกันมาก และกล่าวว่า ตนเองเชื่อมั่นว่าในอีก ๓ ปีข้างหน้า เราจะรวมตัวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ซึ่งจะต้องให้ความร่วมมือกันเพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม การค้า การลงทุน และความมั่งคั่งในภูมิภาคต่อไป ส่วนในเรื่องของสถาบันนิติบัญญัติของ
ประเทศทั้งสองจะต้องให้ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน ในโอกาสนี้ตนเอง
กราบเรียนเชิญรองประธานวุฒิสภา คนที่ ๒ และคณะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยตนเองจะให้การ
ต้อนรับอย่างจริงใจ และกล่าวแนะน าคณะ ดังนี้ (๑) พันต ารวจพายัพ  ทองชื่น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัด
สระแก้ว และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา (๒) พลต ารวจเอกจงรัก  จุฑานนท์ สมาชิก
วุฒิสภา สรรหา กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ (๓) นายประวัติ   ทองสมบูรณ์ สมาชิกวุฒิสภา 
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ จังหวัดมหาสารคาม (๔) นายเกียรติ์อุดม  เมนะสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุดรธานี กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ  (๕) นายอนุรักษ์ นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภา สรรหา 
สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ  (๖) นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองประธานวุฒิสภาคนที่ ๒ กล่าวว่า สถาบันนิติบัญญัติของเราทั้งสองเหมือนกันคือ มีสอง
สภา (๑) สภาผู้แทนราษฎร (๒) วุฒิสภา โดยตนเองเป็นประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย ด้วยเช่นกัน 
โดยกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพฯ ประเทศต่างๆ ทั้งสองสภาด้วย ทั้งนี้ ตนเอง
ได้รับการประสานงานการเดินทางของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยอยู่บ่อยครั้งเช่นกัน ซึ่งตนเองมีความยินดียิ่งที่วันนี้
ตนเองมาให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในโอกาสนี้ตนอยากใคร่ขอให้ประธานกลุ่ มมิตรภาพฯ ไทย -
กัมพูชา ท าหนังสือเรียนเชิญประธานวุฒิสภาเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน เพราะไทยกับ
กัมพูชาเปรียบเสมือนพ่ีน้องกัน เราจึงต้องมีความร่วมมือกันเพราะเรามีประเพณี วัฒนธรรม และภาษา         



                                

ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งตนเองคิดว่าเอกอัครราชทูตของทั้งสองประเทศมีหน้าที่ท าให้เราเกิดความปรองดองกัน โดย
เราต้องให้ความร่วมมือกันโดยเฉพาะประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งรัฐบาลไทย - กัมพูชา ต้องมีความ
ร่วมมือกันพัฒนาประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป และกล่าวว่า ในโอกาสนี้ตนเอง
อยากแสดงความขอบคุณประเทศไทยที่ได้ความช่วยเหลือประชาชนชาวกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ช่วยเหลือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีให้กันอย่างต่อเนื่อง ประธานกลุ่มมิตรภาพฯไทย - กัมพูชา 
คงทราบดีว่ากัมพูชาผ่านช่วงเวลาที่มีการท าสงครามมาอย่างยาวนานแล้ว ท าให้ประเทศพบกับความยากจนมา
หลายปี โดยชาวกัมพูชาไม่อยากให้ เกิดความขัดแย้งกันอีก เพราะชาวกัมพูชามีหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนาให้เรารักกัน และอยู่อย่างสันติภาพ ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีความขัดแย้งกัน อาจจะไม่ถึงกับการท า
สงคราม แต่ตอนนี้เราก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้ ทั้งนี้ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - กัมพูชา คงทราบดีว่าชาว
กัมพูชาเข้ามาท างานในไทยเป็นจ านวนมาก ขณะนี้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางและ
วิธีการที่จะท าให้แรงงานที่จะเข้าไปท างานในไทยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และส่วนจังหวัดชายแดนของไทยและ
กัมพูชามีการติดต่อประสานงานกันเกี่ยวกับการเข้าไปท างานไปเช้าเย็นกลับ และกล่าวต่อไปว่า กัมพูชาเคย
ช่วยเหลือไทยเมื่อตอนที่ประสบอุทกภัย โดยทางรัฐบาลกัมพูชา และประชาชนชาวกัมพูชาก็มีสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
เช่นเดียวกันกับตอนที่กัมพูชาเคยประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ ทางประเทศไทยก็ได้ให้ความช่วยเหลือด้วย
เช่นกัน โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนบริเวณเกาะกง ซึ่งเมื่อก่อนการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันค่อนข้าง
ล าบาก แต่ในปัจจุบัน ถนนบริเวณเกาะกงมีการเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ชาวกัมพูชาที่พักอาศัยอยู่
บริเวณชายแดนกัมพูชา - ไทย ยังสามารถใช้ไฟฟ้าจากประเทศได้ ทางด้านการลงทุนก็มีนักลงทุนไทยเข้ามา
ลงทุนในกัมพูชาด้วยเช่นกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นยัง
แน่นแฟ้นอยู่ เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ หากเรามีความ
ขัดแย้งระหว่างกันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และกล่าวต่อว่า ตนเองอยากให้ทั้งสองประเทศมี
การแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่องต่อไป หากเป็นไปได้ตนอยากให้ทางวุฒิสภาของไทยช่วยฝึกอบรมให้กับ
ข้าราชการและสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยทางไทยได้มีการช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ให้กับกัมพูชาด้วยเช่นกัน 
ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภากัมพูชาเคยเดินทางไปตรวจสุขภาพท่ีประเทศไทยด้วย และกล่าวอวยพรให้กับคณะผู้แทน
รัฐสภาไทยประสบความส าเร็จในการเดินทางเยือนในครั้งนี้ และเดินทางไปจังหวัดเสียมเรียบโดยสวัสดิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 



                                

 ภายหลังการสิ้นสุดการสนทนา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กัมพูชา ได้อ าลา
ประธานวุฒิสภาคนที่ ๒  พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ทั้งนี้ ประธานสภา
แห่งชาติกัมพูชาได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ  
 

๒.  งานเลี้ยงรับรอง 
๒.๑ นายสมปอง  สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ า

เพ่ือเป็นเกียรติแก่คณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา ณ ท าเนียบ
เอกอัครราชทูต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

๒.๒ H.E. Mr. Chheang Vun ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ กัมพูชา - ไทย และประธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อสารมวลชน กัมพูชา เป็นเจ้าภาพเลี้ยง
อาหารกลางวันเพ่ือเป็นเกียรติแกค่ณะ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ Sokha Club Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

๓. การเยี่ยมชมรัฐสภา 
๓.๑ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมรัฐสภาราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน 

๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                

๔. เยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 
๔.๑ เยี่ยมชมปราสาทนครวัด วันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย - กัมพูชา และคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมปราสาทนครวัด 

จังหวัดเสียมเรียบ สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ปัจจุบันได้รับ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก  และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากในกัมพูชา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

---------------------------------------- 

  นายณรงค์ศักดิ์  ปลื้มใจ 
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
ส านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
ผู้จัดท ารายงาน 
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